

Số: 11 /TB-UBND

Kỳ Văn, ngày 14 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng vụ Xuân 2022.

Sản xuất vụ Xuân năm 2022, thời tiết ẩm thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt. Đến nay cây lúa ở giai đoạn đẻ nhánh, tuy nhiên mật độ cây lúa trên đồng ruộng quá dày làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây lúa. Sáng ngày 14/03/2022 Hội Nông dân, Ban khuyến nông xã phối hợp với Trung tâm ứng dụng bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện tiến hành kiểm tra đồng tại các thôn, qua kiểm tra trên đồng ruộng đã xuất hiện nhiều đối tượng dịch hại như: Ốc bươu vàng gây hại ở những vùng sâu trũng, đặc biệt là xuất hiện bệnh Đạo ôn lá, bệnh vi khuẩn thối thân, thối bẹ ở một số diện tích ở các xứ đồng như: Đìa Lầu thôn Sa Xá; Đồng Bông thôn Mỹ Liên; Bàu Trai thôn Liên Sơn; Đồng Nài thôn Đại Đồng, Đồng Đông thôn Văn Lạc... Trong điều kiện thời tiết, Tiết Kinh trập sương mù nhiều là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh phát triển gây hại đặc biệt là bệnh Đạo ôn lá có khả năng phát sinh gây hại trên diện rộng. Nếu bà con Nông dân chủ quan, lơ là không phun phòng kịp thời nguy cơ sẽ dẫn đến bệnh Đạo ôn cổ bông. Để phòng trừ các đối tượng sâu bệnh, UBND xã Kỳ Văn đề nghị Cấp uỷ, Ban cán sự các thôn và bà con nông dân thực hiện một số nội dung sau đây:

*** Đối với cây lúa:**

1. Tập trung chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, bón phân cân đối hạn chế bón phân đơn hoặc phun các loại phân bón qua lá có chứa đạm, thường xuyên thăm đồng kiểm tra phát hiện kịp thời để chủ động triển khai phòng trừ hiệu quả.

2. Đối với bệnh Đạo ôn: Khi phát hiện lúa bị bệnh ngừng bón tất cả các loại phân (như đạm, lân, Kali) duy trì mực nước hợp lý. Tiến hành xử lý Vôi bột từ 15-20kg/ sào và bằng các loại thuốc có nhóm hoạt chất sau:

Để phát hiện kịp thời khi bệnh mới xuất hiện. Khi phát hiện ruộng bị bệnh gây hại tiến hành cầm vè, đồng thời phun trừ sớm bằng các loại thuốc hóa học có nhóm hoạt chất sau: Beam 75WP, Stamonas 45WP, Fukasu 42WP, Kasoto 200SC, Fuji-One 40WP, Filia525SE, Flash 75WP, Kabim 30WP, Grandgold 510WP, NewTec 300SC, Tricom 75WP,...

Lưu ý: Đối với những diện tích đã xuất hiện bệnh và có nguy cơ nhiễm bệnh ngừng bón đạm, không phun các loại phân bón qua lá có chứa đạm; Phun thuốc khi trời tạnh ráo, phun ướt đều bộ lá, sau khi phun thuốc 5-7 ngày, kiểm tra nếu thấy vết bệnh cấp tính xuất hiện thì tiến hành xử lý thuốc lần 2.

3. Bên cạnh bệnh đạo ôn, cần theo dõi các đối tượng gây hại như chuột đồng phá hoại... để chủ động các biện pháp phòng trừ.

Nhận được Thông báo này đề nghị Thường trực Hội Nông dân, Ban khuyến nông xã phối hợp với Ban cán sự các thôn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và thông báo rộng rãi cho bà con nông dân được biết để triển khai các biện pháp phòng trừ hiệu quả các đối tượng dịch hại./.

Nơi nhận:

- BCS 8 thôn;
- Lưu: VT, KN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Kính